



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร-บทความ

วันที่: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25082

Col.Inch: 18.57 Ad Value: 40,854

คอลัมน์: เกษตรวันนี้

หน้า: 22(บนซ้าย)

PRValue (x3): 122,562

คลิป: 55

เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561..... ● คนไทยไม่ทิ้งกัน เครือข่าย สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ จ.อุดรดิตถ์ ส่งซื้อ สับปะรดห้วยมุ่น ผ่านสหกรณ์การเกษตร น้ำปาด จำกัด 15 ตัน เพื่อสนับสนุนการกระจาย สับปะรดห้วยมุ่น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากสับปะรดห้วยมุ่น ระหว่างเดือน มิ.ย.- ก.ค. มี มากถึงประมาณ 120,000 ตัน..... ● ไม่รอช้า สำหรับ เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้ากลุ่มอาชีพพืช พืช เจ้าของที่ลงไปพบเกษตรกร ในพื้นที่ บ้านมาบสมอ หมู่ 5 และบ้านโคกวัด หมู่ 20 ตำบลหนองตา อ.เมือง หลังประสบ ปัญหาเชื้อราโรคไหม้ข้าวระบาดกว่า 400 ไร่ พร้อมให้ความรู้และวิธีกำจัด ใช้ไตรโคเดอร์มา จีดีพี เพื่อป้องกันหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค..... ● การยางแห่งประเทศไทย หรือ กยท. ชี้แจง เรื่อง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 ขาดทุนทางบัญชีกว่า 600 ล้านบาท และ คาดว่าสิ้นปีจะขาดทุนเพิ่มเป็น 1,200 ล้านบาท จนอาจทำให้ต้องขายทรัพย์สินเพื่อรักษา พนักงานกว่า 3,000 คนนั้นไม่เป็นความจริง ข้อเท็จจริงคือรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมส่งยาง ออกที่จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ของ กยท. ตามพระราชบัญญัติมาตรา 49 (1) สำหรับปี 2561-2562 ไม่เพียงพอ ส่วนที่ขาดตามพระราชบัญญัติ กำหนดให้ขอตั้งงบประมาณ แผ่นดินสมทบ แต่ กยท. ได้ รับงบประมาณไม่ครบตาม จำนวนที่ขอตั้งไป กยท. จึง ต้องปรับลดค่าใช้จ่ายกับนำ เงินสำรองออกมาใช้เพื่อให้ รายได้สมดุลกับงบประมาณรายจ่าย เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ แจ่มแจ้งประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการและเอกชนที่ต้องการ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ในหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์สามารถส่งรายละเอียดมาได้ทั้งอีเมล SAMANP@DAILYNEWS.CO.TH หรือ โทร. 0-2790-1111 ต่อ 2655..... ●



นายกเหล่าปลี



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13565

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 45.07 Ad Value: 40,563

PRValue (x3): 121,689

ศิลป์: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: เคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านน้ำ กรมชลเตรียมพร้อมก้าวสู่ปี17-จัดยิ่งใหญ่ครบรอบ...

เคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศด้านน้ำ

กรมชลเตรียมพร้อมก้าวสู่ปี17-จัดยิ่งใหญ่ครบรอบสถาปนา

นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดี กรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทาน จะมีอายุครบ 116 ปี ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นปีที่กรมชลประทานดำเนินงาน ด้านต่างๆ ได้อย่างสัมฤทธิ์ผล โดยเฉพาะ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การ น้อมนำศาสตร์พระราชามาสานต่อในการแก้ ปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ รวมทั้งยัง ประสบผลสำเร็จในการจัดหาแหล่งน้ำ ตลอด จนการพัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ในการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำให้ ครอบคลุมทั้งประเทศ

ทั้งนี้ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กรมชลประทาน ประสบความสำเร็จในการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกัก และพื้นที่ชลประทานได้มากกว่าในอดีตที่ ผ่านมาถึง 3 เท่าตัว จากเดิม 30.3 ล้านไร่ เพิ่มอีก 2.4 ล้านไร่ รวมเป็น 32.7 ล้านไร่ และเพิ่มปริมาณการเก็บกักน้ำต้นทุนในระบบ ชลประทานจาก 79,898 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) เป็น 81,841 ล้านลบ.ม. รวมทั้งยังสามารถจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรได้ 444,800 ไร่ โดยเฉพาะในการก่อสร้างโครงการ ชลประทานในปี 2560 สามารถดำเนินการได้ถึง 274 โครงการ เพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักได้ 437.74 ล้านลบ.ม. และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ได้ 434,00 ไร่ ส่วนแผนการในปี 2561 ตั้งเป้า ที่จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีก 427,224 ไร่ เพิ่ม ปริมาณเก็บกักน้ำให้ได้ 154.8 ล้านลบ.ม. และ

วางแผนปรับปรุงบำรุงรักษา ซ่อมแซมอาคาร ชลประทานทั่วประเทศอีก 6,960 โครงการ

สำหรับเป้าหมายการขับเคลื่อน กรมชลประทานขึ้นสู่ปีที่ 117 จะเร่งรัดการ ดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริที่ยังไม่ได้ ดำเนินการ 157 โครงการให้แล้วเสร็จภายใน ปี 2562 เร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่ม พื้นที่ชลประทาน รวมทั้งจัดทำแผนงานรองรับ โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค ตะวันออก (EEC) เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำด้วยการถอดถอดศูนย์ปฏิบัติการ น้ำอัจฉริยะให้สามารถพยากรณ์และเตือนภัย ได้อย่างแม่นยำ นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ พัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ เตรียมการ รองรับแผนปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรน้ำ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร Water for All และส่งเสริมการจัดกิจกรรมสวัสดิการและ นันทนาการต่างๆ

สำหรับการจัดงานนิทรรศการ “ย้อนรอย 116 ปี กรมชลประทาน สืบสานศาสตร์ พระราชา พัฒนานวัตกรรมชลประทาน” ในระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน ที่ กรมชลประทาน สามเสน นั้น นายมนัสกล่าวว่ ภายในงานดังกล่าวมีการจัดแสดงผลงานและ นวัตกรรมต่างๆ ของกรมชลประทาน อาทิ การจำลองการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการ น้ำอัจฉริยะ (SWOC) การจัดแสดงบอร์ด

นิทรรศการ Big Data ด้านบริหารจัดการน้ำ ชลประทาน การก่อสร้างประตูระบายน้ำ การ พัฒนาเครื่องจักรกลด้านชลประทาน และร่วม ดันดาต้นใจกับนวัตกรรมชลประทานที่นำมา จัดแสดงให้ชมกันอย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็นการ ก่อสร้างถนนลูกรังผสมยางพารา นวัตกรรม เครื่องมือสำรวจชลประทาน กังหันน้ำ ชัยพัฒนา เครื่องตอกทดลองเพื่อหาการรับน้ำ หนักของดิน เรือกำจัดวัชพืชนานเด็ก พร้อม สัมผัสการสาธิตการใช้โดรนชนิดต่างๆ ที่ใช้ใน การสำรวจงานชลประทาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อื่นๆ อาทิ คลินิกพืช ผัก บูธการออกบัตรราชการ แบบรองรับได้ทันที ร่วมสนุกไปกับเกมบริหาร จัดการน้ำบนจอยักษ์ 50 นิ้ว พร้อมรับ ของแจกและของรางวัลมากมายในงาน หรือจะร่วมสร้างโลกสีเขียวด้วยกล้าไม้ ที่นำ มาแจกจ่ายกันถึงที่กว่า 10,000 ต้น

“สำหรับนักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไปผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมชม งานนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนา 116 ปี กรมชลประทานได้ ตั้งแต่วันที่ 12-14 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. ณ สนามหญ้าบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร” นายมนัส กล่าว



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเงิน

วันที่: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5608

Col.Inch: 78.68 Ad Value: 86,548

หัวข้อข่าว: ส่งความเสี่ยงเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

หน้า: A12(ล่าง)

PRValue (x3): 259,644

ศิลปิน: สีสี่

ส่งความเสี่ยงเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง



| ผู้หลักขบวน เอกกิตติวงศ์

ในงานสัมมนาสองทิศทางเศรษฐกิจโลกครึ่งปีหลัง ที่จัดขึ้นโดยธนาคารกสิกรไทยได้ให้มุมมองสดใหม่ต่อนักลงทุน หลังจากที่ลัปดาห์นี้มีเหตุการณ์สำคัญของโลก ทั้งการพบกันของสองผู้นำมหาอำนาจโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ และคิมจองอึน แห่งเกาหลีเหนือ และล่าสุด ผลการประชุมเฟดขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่ 2 ในรอบปี และส่งสัญญาณขึ้นอีก 2 ครั้งในครึ่งปีหลัง ทั้งนี้ เศรษฐกิจคลายกังวลดอกเบี้ย แต่จับตา “สงครามการค้า” จะมีความเสี่ยงใหม่

กิริฎา เภาพิจิตร์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยว่า ผลต่อเศรษฐกิจไทยและตลาดทุน ปัจจัยสำคัญจากการขึ้นดอกเบี้ยเฟด 4 ครั้ง ดอกเบี้ยสหรัฐฯ ยิ่งห่างจากไทย มีโอกาสเงินไหลออกจากไทยทั้งตลาดหุ้นและพันธบัตร แต่ประเทศกำลังพัฒนาอื่นจะกระทบมากกว่าจากนี้ ต่างประเทศสูง เศรษฐกิจประเทศเหล่านี้ อาจซบเซาลงไป กระทบการค้าขายระหว่างไทยกับประเทศเหล่านี้ด้วย

ส่วนความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลายจาก ทรัมป์ คิม จับมือกันที่สิงคโปร์เมื่อต้นสัปดาห์ แต่ไม่แน่นอน เพราะท่าทีมีโอกาสเปลี่ยนแปลง

ความเสี่ยงราคาน้ำมันสูงขึ้น 70 ดอลลาร์สหรัฐฯ/บาร์เรล ขึ้น 25% จากปีที่แล้ว โขดติที่ค่าเงินบาทแข็งจึงบรรเทาผลกระทบได้บ้าง แต่เชื่อว่าราคาน้ำมันไม่ขึ้นไป 100 ดอลลาร์ เพราะสหรัฐฯมีเชลลอยล์ที่รอผลิตเพิ่ม หากน้ำมันแพง ความเสี่ยงสงครามการค้าที่ทรัมป์จะประกาศรายซื้อสินค้าที่จะขึ้นภาษีนำเข้าจากจีน แต่จีนผู้เล่นหลักของเศรษฐกิจโลกที่หลายประเทศพึ่งพาจีน แต่เดือน พ.ย.นี้ที่จะเลือกตั้งกลางเทอม จึงอาจจะมีการประกาศนโยบายบางอย่างเพื่อหวังคะแนนเสียง แต่ทีดีอาร์ไอเชื่อว่า ไม่มีสงครามการค้าใหญ่โตที่ทำให้โลกล่มจม

ล่าสุด ไอเอ็มเอฟและเวสต์แบงก์ประเมินเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวจาก 3.8% ปีก่อน เป็น 3.9% ปีนี้ ส่วนใหญ่มาจากสหรัฐฯปีที่แล้ว 2.3% เป็น 2.9% ในปีนี้ ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อย่างสหรัฐฯ โตได้สูงขึ้นเป็นหัวจักรสำคัญขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก

ส่วนเศรษฐกิจไทยเห็นสัญญาณเศรษฐกิจในประเทศฟื้นแล้ว ทั้งลงทุนเอกชนและบริโภคครัวเรือน จากปีที่ผ่าน มาซบเซาลงโดยภาคต่างประเทศ ได้แก่ การส่งออกและท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลจากการส่งผ่านการเติบโตเศรษฐกิจ การเติบโตภายนอกสู่ภายใน แต่การท่องเที่ยวจะระจุกตัว 6-7 จังหวัดเท่านั้น ต้องรอการกระจายตัวในระยะต่อไป

นอกจากนี้ สัญญาณที่บ่งบอกว่าเศรษฐกิจภายในดีขึ้นคือ อัตราการจ้างงานพุ่งใหม่เพิ่มขึ้นหลายภาคส่วน ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม ก่อสร้าง โรงแรม และร้านอาหาร ขณะที่อัตราค่าจ้างก็เพิ่มขึ้นยกเว้นภาคเกษตรที่มาจากราคา ยางพาราคต่ำ แนวโน้มกำลังซื้อคนเริ่มกลับมาช่วยซบเซาลงเศรษฐกิจได้

“การลงทุนเอกชนเห็นว่าเริ่มกลับมา สัญญาณบวกหลายอย่างจากตีมาดเพิ่ม อัตราใช้กำลังผลิตเพิ่มขึ้น ในอนาคตก็จะมีการลงทุนขยายกำลังผลิต และสต็อกของลดลงมาก จากนั้นจะเริ่มรีสตาร์ทการผลิตเพิ่ม ความเชื่อมั่นเพิ่ม รวมทั้งมีนโยบายอีอีซีช่วยบรรเทาผลกระทบ คึกคัก” กิริฎา กล่าว

การลงทุนภาครัฐปีที่แล้วตกลงไป -1.2% จาก พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างใหม่ ต้องใช้เวลาศึกษา ปีนี้น่าจะขยายตัว 8% แต่โครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าคู่มือเตอร์เวย์ คงมาปีหน้า

กิตติ เจริญกิจชัยชนะ ผู้บริหารกลุ่มงานขายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทเห็นทิศทางแข็งค่า แม้ระยะสั้นอ่อนค่าลงบ้างมาเกิน 32 บาท/ดอลลาร์ สาเหตุหลักมาจากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่า ซึ่งเงินบาทจากที่แข็งค่าสุดเมื่อเดือน มี.ค. ที่เคยแข็งค่าเป็นอันดับ 2 ก็เริ่มแข็งค่าน้อยลงแล้วในเดือน มิ.ย. มาอยู่อันดับ 4 ในภูมิภาค ประเทศที่ค่าเงินแข็งค่าที่สุดจากต้นปีถึงปัจจุบัน (YTD) คือ เงินเยน แข็งค่า 2.9% รองลงมา เงินหยวน แข็งค่า 1.5% อันดับ 3 เงินริงกิต



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/การเงิน

วันที่: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5608

หน้า: A12(ล่าง)

Col.Inch: 78.68 Ad Value: 86,548

PRValue (x3): 259,644

ศิลปิน: สีสี่

หัวข้อข่าว: ส่งความเสี่ยงเศรษฐกิจครึ่งปีหลัง

มาเลเซีย แข็งค่า 0.8% และไทยอยู่อันดับ 4 แข็งค่า 0.7%

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์แข็งค่าน้อยกว่าที่คาด ซึ่งสิ้นวันที่เฟดแถลงผลการประชุม มีการขายดอลลาร์ซื้อยูโรแทน กึ่งกำไรการประชุมนคณะกรรมการนโยบายการเงินยุโรป (อีซีบี) ในคืนวันที่ 14 มิ.ย. ตามเวลาท้องถิ่น และวันถัดไป มีการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ)

อย่างไรก็ตาม ผู้ส่งออกอุ่นใจขึ้น ค่าเงินบาทยากที่จะแตะเลข 30 บาท/ดอลลาร์ แนวต้านสำคัญ 32.25-32.30 หากไม่ผ่านมีสิทธิ์จะแข็งในช่วง 32 บาท/ดอลลาร์ ผู้นำเข้าต้องจับตาเป็นพิเศษ เพราะมีโอกาสอ่อนค่าลงระยะสั้นต้องประกันความเสี่ยง

สำหรับไทยมีเงินไหลเข้าปีที่แล้ว 2 แสนกว่าล้านบาท และปีนี้ เดือน ม.ค. 7 หมื่นล้านบาท จนน่ากังวลว่ากระทบค่าเงิน ทว่าเดือน ก.พ.-เม.ย. ทบอขาย จนหมดเป็น Flat กระทั่งเดือน มิ.ย. เริ่มกลับเข้ามา 4 หมื่นล้านบาท เพราะเงินไม่มีที่ไป ประเทศไทยดูปลอดภัยกว่ายังเป็นเซฟเฮเวนของนักลงทุนอยู่

ประกิต สิริวัฒนเกตุ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.กสิกรไทย กล่าวว่า ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน การถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติหายไป 1.5 แสนล้านบาท ขายในรอบ 5-6 เดือน

ที่แรงสุดเป็นประวัติการณ์จากภาพความกังวลในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ ทั้งอาร์เจนตินา ตุรกี อินโดนีเซีย ที่จดีพิดถดถอย เงินเพื่อฟุ้ง หนีต่างประเทศมากขาดดุลการค้าเรื้อรัง ทุนสำรองต่ำ

แต่ไทยเป็นดาวรุ่งในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่จดีพียขยายตัวน้อย แต่ค่อยๆ ดีอย่างต่อเนื่อง ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อจดีพีสุงมาก หนีต่างประเทศต่ำ ทุนสำรองสูง เงินเพื่อต่ำ เป็นภาพที่ดี แต่โดนหางเลขไปกับประเทศตลาดเกิดใหม่ด้วย ประกอบกับ Msci ปรับเรตลง ทุนที่ลดน้ำหนักประเทศเกิดใหม่เพิ่มน้ำหนักจีนมากขึ้น

ทั้งนี้ เร็วๆ นี้ นักลงทุนเตรียมกลับมาตลาดหุ้นไทย เพราะแรงกดดันเงินเพื่อและดอกเบี้ยเบาลง จากตลาดรับรู้อย่างชัดเจนว่าเฟดจะขึ้น 4 ครั้งในปี นี้ ประกอบกับการเมืองในประเทศชัดเจนมากขึ้นว่าจะมีการเลือกตั้ง ดูจากกระบวนการไปสู่การเลือกตั้ง ช่องทางเลื่อนเลือกตั้งออกไปมีน้อยมาก ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

ปีที่: 41 ฉบับที่: 14705

Col.Inch: 13.67 Ad Value: 15,037

หัวข้อข่าว: ยะลาแห่ซื้อทองฉลองฮารีรายอ

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 45,111

ศิลปิน: ชาว-ดำ

ยะลาแห่ซื้อทองฉลองฮารีรายอ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน ที่ร้านทองไท้เซ่งลั้ง ซึ่งเป็นร้านทองชื่อดัง บริเวณถนนสายกลาง เขตเทศบาลนครยะลา มีประชาชนออกมาซื้อทองรูปพรรณกันเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นตามร้านค้าต่างๆ ทั้งร้านเสื้อผ้า ผ้าโสร่ง รองเท้า เสื้อโตะ หมวกกปิเยาะ ซึ่งเป็นเครื่องแต่งกายแบบมุสลิมเพื่อใส่ไปละหมาดในวันฮารีรายอ อี้ฎิ้ลฟิตรีนี้ ก็มีประชาชนมาจับจ่ายซื้อของกันจำนวนมากเช่นกัน

บรรดาเจ้าของร้านค้าหลายแห่งกล่าวทำนองเดียวกันว่า ปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีเหมือนปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคายางตกต่ำ ทำให้ประชาชนออกมาจับจ่ายน้อยกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับ 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะช่วง 10 วันสุดท้ายของเดือนรอมฎอน มีการจัด

คาราวานจำหน่ายสินค้า ที่บริเวณสันเขื่อนริมแม่น้ำปัตตานี ด้านหลังมัสยิดกลางยะลา ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปซื้อสินค้าในงานดังกล่าว ส่งผลให้ร้านค้าในย่านการค้าเขตเทศบาลนครยะลา มีประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าไม่คึกคักเช่นเดิม

ทั้งนี้ จากการประกาศจากสำนักจุฬาราชมนตรี ให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศดูดวงจันทร์ กำหนดวันที่ 1 เดือนเซาวาล ฮิจเราะห์ศักราช 1439 (วันอี้ฎิ้ลฟิตรี) ในวันที่ 14 มิถุนายน เวลาหลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า หากมีผู้เห็นดวงจันทร์ แสดงว่าวันที่ 1 เดือนเซาวาล (วันอี้ฎิ้ลฟิตรี) ตรงกับวันที่ 15 มิถุนายน หากไม่มีผู้เห็นดวงจันทร์ วันอี้ฎิ้ลฟิตรี ตรงกับวันที่ 16 มิถุนายน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ผู้จัดการรายวัน 360°

Poo Jatkarn Daily 360 Degree
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/ตลาดเงิน - ตลาดทุน

วันที่: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561

ปีที่: 10 ฉบับที่: 2670

Col.Inch: 27.42 Ad Value: 32,904

หัวข้อข่าว: แบงก์ซีเฟดขึ้นดอกเบี้ยตามคาด เก็งบาทอ่อน-เงินไหลออกช่วงสั้น

หน้า: 8(ล่าง)

PRValue (x3): 98,712

ศิลปิน: ชาว-ดำ

แบงก์ซีเฟดขึ้นดอกเบี้ยตามคาด เก็งบาทอ่อน-เงินไหลออกช่วงสั้น

ผู้จัดการรายวัน360° - นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเป็น 1.75-2.00% จาก 1.50-1.75% นั้น เป็นไปตามคาด และคาดว่าจะปรับขึ้นอีก 2 ครั้งในปีนี้อีก ช่วงเดือนกันยายน 1 ครั้ง และเดือนธันวาคมอีก 1 ครั้ง ส่งผลให้ปีนี้เฟดขึ้นดอกเบี้ยทั้งหมด 4 ครั้ง มากกว่าที่ตลาดคาดไว้ว่า 3 ครั้งในปีนี้อีก ผลจากการนี้คาดว่าจะมีเงินบาทอ่อนลงในช่วง 2-4 สัปดาห์นี้อาจจะทำให้มีเงินทุนไหลออกจนทำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงไปอยู่ที่ระดับ 32.40 -32.50 บาท/ดอลลาร์สหรัฐ แต่แนวโน้มในระยะยาวยังเชื่อว่าเงินบาทจะแข็งค่าคาดการณ์ ณ สิ้นปีอยู่ที่ระดับ 32.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐจากดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังเกินดุลในระดับสูง และอัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบล่าง 1%

ส่วนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยนั้น ยังคงคาดการณ์ระดับเดิมจนถึงสิ้นปีนี้ เนื่องจากการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดที่ยังสูง และปรับขึ้นในช่วงไตรมาสแรกของปีหน้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอยู่ โดยธนาคารยังคาดว่าจีดีพีของไทยปีนี้จะโตได้ 4.2% และการส่งออกโต 7-8%

นางสาวกิริฎา เภาภิจิตร ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทย (TDRI) กล่าวว่า เศรษฐกิจโลกในครึ่งปีหลังจะเติบโตต่อเนื่องจากครึ่งปีแรก โดยมาจากเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีน ญี่ปุ่น และกลุ่มยุโรปที่เติบโตได้ดี ขณะที่เศรษฐกิจไทยก็เติบโตต่อเนื่องเช่นกัน แม้ว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในช่วงที่เหลือในปีนี้อีก 2 ครั้ง แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามในครึ่งปีหลัง เช่น ราคา

น้ำมันที่อยู่ในระดับสูง และราคายางที่อยู่ในระดับต่ำ ซึ่งอาจเห็นเงินเฟ้อปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่น่าจะยังอยู่ในระดับ 1% และคาดการณ์จีดีพีไทยปีนี้จะขยายตัวได้ 4.5% จากต้นปีมองไว้ 4% จากการส่งออกและท่องเที่ยวที่เติบโตได้ดี

กรุงศรีคาดแนวโน้มยังแข็งค่า

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังสิ้นสุดการประชุมวันที่ 12-13 มิถุนายนเฟดมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ ภาวะตลาดแรงงาน การใช้จ่ายภาคครัวเรือน และการลงทุน ขณะที่สัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งมีโอกาสสูงกว่า 80% ที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายน 2561 ด้านค่าเงินบาทวานนี้พลิกกลับขึ้นมาแข็งค่าเล็กน้อย และในปีนี้อาจแข็งขึ้นราว 1.3% หลังจากกระแสเงินทุนไหลออกจากตลาดหุ้นไทยอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติในตลาดพันธบัตรแผ่วลง ส่วนทิศทางสกุลเงินภูมิภาคในปีนี้อาจเคลื่อนไหวค่อนข้างกระจัดกระจายขาดความสอดคล้องกัน

ทั้งนี้ เรายังคงมุมมองเช่นเดิมว่าเงินบาทมีแนวโน้มกลับมาแข็งค่าอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยเฉพาะหากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งสัญญาณชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากระดับ 1.50% ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมและกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายมีความเสี่ยงที่จะผันผวนสูงขึ้น ส่วนปัจจัยที่น่าสำคัญสำหรับตลาดการเงินโลกในช่วงสั้น ได้แก่ การประชุมธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ในคำวันนี้ และการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ในวันที่ 15 มิถุนายน.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

กรมประชาสัมพันธ์ <http://www.prd.go.th>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:02

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช

ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบบคลองชลประทาน ใน...



ค้นหาข้อมูล ค้นหาแบบละเอียด ไทย อังกฤษ

หน้าหลัก | หมวดหมู่ข่าว | วิดีโอย้อนหลัง | ถ่ายทอดสด | PRD Sharing | เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน

รอข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่

> สังคม > โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบบคลองชลประทาน ใน...



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบบคลองชลประทาน ในโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

13 มิ.ย. 2561 | (280 ผู้เข้าชม) |



โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช ใช้ยางพาราเป็นส่วนผสมปรับปรุงซ่อมแซมถนนเลียบบคลองชลประทาน ในโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"

นายศักดิ์ อัญญา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช กล่าวว่า รัฐบาลมอบหมายให้กรมชลประทาน ขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" ใน 4 หัวข้อหลัก ได้แก่ โครงการจ้างงานสร้างรายได้ การส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐ การพัฒนาแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 32 แผนงาน งบประมาณ 40 ล้านบาท จัดทำโครงการจ้างงานสร้างรายได้ การส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐ และการพัฒนาพื้นที่แหล่งน้ำชลประทาน เพื่อป้องกันบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง

การส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐ มีโครงการปรับปรุงถนนในเขตโครงการชลประทานท่าดี และเสาชัง รวม 4 แผนงาน หลังจากลงนามสัญญาจ้างเหมา ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนแล้ว จะลงมือปฏิบัติงานซ่อมแซมปรับปรุงถนน ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 กรมชล มีนโยบายให้เชื่อมโยงจากการยางแห่งประเทศไทย เป็นส่วนผสมซ่อมแซมปรับปรุงถนนตามสเปคของกรมทางหลวงชนบทกำหนด และ ปี 2562 ดำเนินการอีก 8 สายในพื้นที่พระพรหม ลานสกา

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลและส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความสำคัญการขับเคลื่อนโครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน" มีกลไกสำคัญ 4 ระดับ ทำหน้าที่บูรณาการขับเคลื่อน ติดตามงานสำคัญในพื้นที่ ทั้งมิติด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่ ระดับชาติ ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ เพิ่มรายได้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ส่งเสริมการใช้แรงงานในพื้นที่ และสร้างความสามัคคีในชุมชน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว: สุยุทธ พิกก์นิมิต

ผู้เรียบเรียง: วสันต์พรชัย งามริณกุล

แหล่งที่มา: สวท.นครศรีธรรมราช



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:11

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.ผนีกว.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใช้อย่างยั่งยืน

คมชัดลึก

- 🏠
- ▼
- ▼
- ▼
- ▼
- ▼
- ▼
- ▼
- ▼

กยท.ผนีกว.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใช้อย่างยั่งยืน

เกษตร/กำกับ/สัตว์เลี้ยง : 15 มิถุนายน 2561



กยท.ผนีกว. ลงนามเอ็มโอยูส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใช้อย่างยั่งยืน

กยท.ผนีกว. ลงนามเอ็มโอยู "การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันด้านการอบรม วิจัย พัฒนา และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" มุ่งหาแนวทางการใช้ทรัพยากรด้านการวิจัยระหว่างสองหน่วยงานร่วมกันอย่างคุ้มค่า ลดต้นทุนซ้ำซ้อน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่องานวิจัย

วันที่ 14 มิ.ย. นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบครบวงจร ครอบคลุมทั้งในส่วนของงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เช่น การวิจัยยางพันธุ์ดี การวิจัยเพื่อพัฒนาการแปรรูปยางพาราเป็นวัตถุดิบ ไปจนถึงการวิจัยเพื่อแปรรูปยางพาราสู่ผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่ง กยท. ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวิจัย อบรม พัฒนา เพื่อการต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆ ในแวดวงยางพาราอย่างต่อเนื่อง สำหรับข้อตกลงระหว่าง กยท. และ วว. ในครั้งนี้ว่า ถือเป็นความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนในการศึกษาหาแนวทางร่วมกันในการใช้ทรัพยากรหรือทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจทั้งสองหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการวิจัยให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ลดต้นทุนซ้ำซ้อนของหน่วยงาน ด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือในการอบรม วิจัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ให้มีโอกาสดำเนินงานด้านการวิจัยร่วมกัน จึงถือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่บุคลากรด้วย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

คม ชัด ลึก <http://www.komchadluek.net>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:11

Site Value: 50,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 150,000

หัวข้อข่าว: กยท.ผนึกความร่วมมือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาใช้อย่างยั่งยืน

รศ. ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเพิ่มเติมว่า "กยท.และ วว. จะได้ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และความสามารถในการแข่งขันด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของรัฐวิสาหกิจร่วมกัน ทั้งทรัพยากรจากการลงทุนโครงการต่างๆ หรือทรัพยากรที่เป็นสินทรัพย์ เช่น อาคาร เครื่องจักร ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น การวิจัยและพัฒนา เช่น มีการดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาของทั้งสองหน่วยงานในด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาคุณภาพของผลผลิตยางพาราหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยาง และให้มีการสนับสนุนโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน ทั้งด้านบุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์ และผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการวิจัย และการประเมินผลทางการวิจัยร่วมกัน"

นางลักษมี ปลั่งแสงมาศ ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวเสริมว่า วว. และ กยท. ยังร่วมบูรณาการในด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาโดยกำหนดให้มีการร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน ผ่านการ จัดฝึกอบรมและประชุมวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคนิควิชาการ ตลอดจนการฝึกอบรม ให้แก่ผู้มีส่วนด้านส่วนเสียของทั้งสองหน่วยงานด้วย ทั้งนี้ ข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนามร่วมกันในวันนี้ เป็นข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินงานร่วมกัน ซึ่งขั้นตอนต่อไป วว. และ กยท. จะร่วมกันกำหนดรายละเอียดข้อตกลงเฉพาะเรื่องที่มีความสนใจร่วมกันอีกครั้ง



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

RUBBER MEDIA <http://rubberplasma.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:15

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วม ก.กลาโหม ใช้ยาง 17,000 ตัน สร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ - ปูพื้นบ่อน้ำ มุ่งเป้าดูดซับยางพาราไป..



กยท. ร่วม ก.กลาโหม ใช้ยาง 17,000 ตัน สร้าง ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ - ปูพื้นบ่อน้ำ มุ่งเป้าดูดซับยางพาราไปใช้ในหน่วยงาน

By admin_rubber · June 14, 2018 53 0



การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงกลาโหม จะนำยางพารา กว่า 17,000 ตัน งบประมาณ 2,600 ล้านบาท ไปสร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ และสร้างบ่อน้ำปูพื้นยางพารา ตามแผนกิจกรรมของกระทรวงกลาโหมที่ดำเนินการอยู่ มั่นใจ ช่วยดูดซับยางพาราไปใช้ในหน่วยงานของรัฐ ตามนโยบายรัฐบาล

นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการ กยท. แถลงว่า เป็นโอกาสดีที่ทางคณะของผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงกลาโหมได้ร่วมประชุมหรือด้านความร่วมมือ เพื่อนำยางสดจากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศไปใช้ในโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อผลผลิตด้านราคาขายพาราในประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้รับอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี เพื่อจะช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบกับสถานการณ์ราคาขายตกต่ำ จึงมีนโยบายให้หน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมทั้งกระทรวงกลาโหมนำยางจากชาวสวนยางไปใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่กระทรวงกลาโหมดำเนินการมีอยู่ 2 กิจกรรม คือ การปรับปรุงถนนด้วยการทำเป็นถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ และการสร้างสระเก็บน้ำโดยใช้ยางพาราเป็นวัสดุดับปูพื้นบ่อ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

RUBBER MEDIA <http://rubberplasma.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:15

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วม ก.กลาโหม ใช้งาย 17,000 ตัน สร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ - ปูพื้นบ่อน้ำ มุ่งแปดชุดขัวยางพาราไป..



“ภายใต้โครงการนี้ กระทรวงกลาโหมแจ้งปริมาณความต้องการใช้น้ำยางข้นประมาณ 17,913 ตัน โดยมีวงเงินงบประมาณทั้งหมดประมาณ 2,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณฉุกเฉินเพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ จะเป็นการช่วยดูดซับผลผลิตน้ำยางที่ออกสู่ตลาด นำเข้าสู่กระบวนการทำถนนและสระเก็บน้ำ นอกจากนี้ ล่าสุด ยังมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ แจ้งความประสงค์ที่จะใช้งาย ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้งายของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้นประมาณ 180,000 ตัน ถือเป็นปริมาณที่มากพอสมควร จึงเชื่อมั่นว่าจะสามารถทำให้ชาวสวนยางที่ขายน้ำยางสด มีรายได้เพิ่มขึ้น และจะทำให้มีการดูดซับน้ำยางเข้าไปใช้ในกิจการต่างๆ ของภาครัฐได้” ผู้ว่าการ กยท. กล่าวเสริมว่า

พลโทเกรียงไกร สกลรังษฤษฎี เสนาธิการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย แถลงว่า กระทรวงกลาโหมพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการช่วยเหลือยางพาราตกต่ำ ที่ผ่านมาก็ได้มีการร่วมมือกับกระทรวงเกษตรมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงกลาโหมมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการทำถนนโดยร่วมมือกับกระทรวงคมนาคม และกรมการทหารช่าง มีการฝึกอบรมและสาธิตในเรื่องของการสร้างถนน เมื่อทางรัฐบาลได้สั่งจ่ายงบประมาณมาแล้ว ทางกลาโหมพร้อมดำเนินการทันทีและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561 โดยจะเป็นการสร้างถนนในพื้นที่ชนบท หมู่บ้าน กระจายไปเกือบ 70 กว่าจังหวัด เน้นความสำคัญให้เกิดความสะดวก ปลอดภัย และยกระดับเศรษฐกิจของประชาชนผู้อาศัยในชุมชน เพื่อขนส่งพืชผลทางเกษตรเป็นหลัก ทั้งนี้ แบ่งเป็นถนนในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 278 เส้นทาง ซึ่งมีระยะทางยาว 604 กิโลเมตร ในส่วนของกองทัพบก มีจำนวน 405 เส้นทาง ระยะทางยาว 932 กิโลเมตร รวมทั้งสิ้น 683 เส้นทาง เป็นระยะทางยาวกว่า 1,500 กิโลเมตร โดยจากการทดสอบของกรมทางหลวง พบว่า ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ จะมีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้นวันลูกรังทั่วไปประมาณ 3-4 เท่า



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

RUBBER MEDIA <http://rubberplasma.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:15

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วม ก.กลาโหม ใช้จ่าย 17,000 ตัน สร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ - ปูพื้นบ่อน้ำ มุ่งเป้าดูดซับยางพาราไป..



พลตรีปรีดิตร ศรีคชา ผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก กล่าวว่า ในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนสิงหาคม กระทรวงกลาโหมจะดูดซับน้ำยางสดได้ถึง 17,913 ตัน เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมถนน และสร้างบ่อน้ำ ปูพื้นยางพารา ซึ่งเป็นบ่อน้ำในไรนา มีขนาดประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร โดยจะขุดบ่อให้ประชาชนผู้อาศัยในชุมชน ขนาดเล็กได้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนี้ โดยหลังจากขุดสระน้ำจนมีขนาดตามที่ต้องการแล้วจะนำยางพาราไปปูที่พื้นบ่อด้วยการทานหน้าดิบ จะช่วยกันและแก้ปัญหาเรื่องการรั่วซึมของน้ำในบ่อลงสู่ผิวดิน ซึ่งจะดำเนินการขุดเป็นบ่อเก็บน้ำ ทั้งหมด 60 บ่อ กระจายในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการพัฒนาและวิจัยไปด้วย หากเกิดผลดีรัฐบาลก็จะพัฒนา และทำกิจกรรมลักษณะนี้อีกในปีต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

RUBBER MEDIA <http://rubberplasma.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: ศุกร์ 15 มิถุนายน 2561 เวลา 09:15

Site Value: 5,000

PRValue (x3): 15,000

หัวข้อข่าว: กยท. ร่วม ก.กลาโหม ใช้งาย 17,000 ตัน สร้างถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ - ปูพื้นบ่อน้ำ มุ่งเป้าดูดซับยางพาราไป..



ดูข้อมูลยางและพลาสติกเพิ่มเติมที่ www.rubberplasma.com, www.rubbmag.com

TAGS # rubber news # rubberplasma # กยท. # ข้าราชการพารา # ใช้งายพาราในประเทศ